

'จีจีซี'ร่วมให้ความรู้เยาวชน'แยกขยะเพื่อสร้างเงินออม'

"จีจีซี" บริษัท โกลบอลกรีน เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และมหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม "โครงการธนาคารทิ้ง-ไซเคิล (Think Cycle Bank) ทิ้งแบบหมุนเวียนเพื่อเปลี่ยนโลก" ณ รร.บ้านพูน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง และรร.บ้านเขาสก อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้ตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม และลงมือช่วยกันแก้ไขผ่านการจัดการขยะอย่างมีความรู้ความเข้าใจ

ซึ่งสืบเนื่องจากข้อมูลของกรมควบคุมมลพิษ เมื่อปี 2561 ระบุว่าประเทศไทยมีขยะมูลฝอยมากถึง 27.8 ล้านตัน ในจำนวนนี้เป็นพลาสติกกว่า 2 ล้านตัน ส่วนใหญ่หรือ 1.2 ล้านตันเป็นถุงพลาสติก รองลงมาเป็นแก้ว กล่อง ถาด ขวด และฝาจุก แต่พบว่ามีขยะพลาสติกเพียง 1 ใน 4 ของทั้งหมด หรือราว 5 แสนตันเท่านั้น ที่ถูกนำกลับมาใช้ใหม่ผ่านกระบวนการรีไซเคิล

ภายในกิจกรรมประกอบด้วย 1.ฐานบิงโก สอนให้รู้จักคำศัพท์ภาษาอังกฤษด้านสิ่งแวดล้อม 2.ฐานอะไรเอ่ย คัดแยก มุ่งเน้นการจัดหมวดหมู่เพื่อคัดแยกขยะให้ถูกประเภท 3.ฐานสะพานพลาสติก ที่ทำพลาสติกเหลือใช้มาสร้างประโยชน์ 4.ฐานระบายสีคัดแยกขยะ เสริมทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์เพื่อแยกประเภทขยะให้ถูกต้อง และ 5.ฐานทาย

คำใบ้จากขยะ ใช้รูปภาพเป็นสื่อว่าขยะประเภทไหนควรทิ้งในถังขยะสีใด

เสียงสะท้อนของน้องๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรม อาทิ ด.ญ.ธัญพิชชา บ้านเขื่อนักเรียนชั้น ม.3 รร.บ้านเขาสก กล่าวว่า การคัดแยกขยะเป็นเรื่องที่ทุกคนทำได้ และหากทำอย่างถูกวิธียังสร้างมูลค่าได้ด้วย, ด.ช.สมจิตต์ ปรามพล นักเรียนชั้น ป.4 รร.บ้านพูน ระบุว่า การร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ทำให้รู้ว่าการแยกขยะทำให้บ้านน่าอยู่, ด.ช.ชานนท์ คำสี นักเรียนชั้น ม.3 รร.บ้านเขาสก กล่าวว่า กิจกรรมนี้ทำให้แยกขยะได้ถูกต้อง และ ด.ช.กฤษดา สุขแดง นักเรียนชั้น ม.3 รร.บ้านเขาสก กล่าวว่า กิจกรรมนี้ทำให้รู้ว่าขยะมีค่านำมารีไซเคิลได้ จึงสอนให้รู้จักการเก็บออมด้วย

ด้าน นางฝนทิพย์ วัลยะเสวี ผู้จัดการส่วนหน่วยงานสื่อสารองค์กร และกิจการเพื่อสังคม กล่าวว่า การจัดกิจกรรมนี้มุ่งหวังสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการคัดแยกขยะให้กับเยาวชนเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกที่ดี เนื่องจากการแยกขยะไม่ใช่เรื่องไกลตัว ทุกคนสามารถทำได้ อีกทั้งหากคัดแยกขยะเป็นยังช่วยสร้างรายได้เป็นเงินออมได้อีกทางหนึ่งด้วย ซึ่งนอกจากกิจกรรมข้างต้นแล้ว ยังมีการฝึกอบรมการใช้ซอฟต์แวร์โปรแกรมธนาคารขยะให้คณะทำงานของโรงเรียน เพื่อให้สามารถนำไปดำเนินการในโรงเรียนได้จริง